

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH SƠN LA: TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ CHÍN, QUỐC HỘI KHÓA XIV



Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV.

Ngày 23/6, tại Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV. Đồng chí Tổng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các

đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy; Nguyễn Đắc Quỳnh, Ủy viên Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Tráng Thị Xuân, Ủy

viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đinh Công Sỹ, Ủy viên thường trực Ủy ban Đối ngoại Quốc hội; Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy



*Đồng chí Tòng Thị Phóng Ủy viên Bộ Chính trị,
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu tại Hội nghị.*

ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới 213 điểm cầu của 12 huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã báo cáo kết quả Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV; báo cáo kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La tại Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV đến cử tri.

Thông qua Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cử tri các huyện, thành phố đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh sớm xem xét thông báo vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 để các địa phương lập kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; xem xét nâng cấp cửa khẩu Lóng Sập (Mộc Châu) thành cửa khẩu quốc tế để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới và huyện Mộc Châu; đề

nghị Tổng Cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) sớm có văn bản hướng dẫn việc thực hiện giao đất, cấp giấy chứng nhận đối với 30 hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng thuộc khu đất UBND tỉnh đã thu hồi của Công ty cổ phần Dầu tầm tơ Mộc Châu tại tiểu khu Bệnh viện II, thị trấn Nông trường Mộc Châu; xem xét nâng cấp tuyến quốc lộ 279 và quốc lộ 6B, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương hàng hóa, phục vụ nhu



Đồng chí Nguyễn Hữu Đông Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị.

cầu đi lại của Nhân dân và đảm bảo quốc phòng, an ninh...

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Đông đã thông tin tới các đại biểu và cử tri tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020; công tác triển khai Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí đã trả lời các ý kiến,

kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền, đồng thời, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Tòng Thị Phóng biểu dương, ghi nhận những kết quả tỉnh Sơn La đã đạt được trong 6 tháng đầu năm và đề nghị cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phát triển kinh tế gắn với

đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và thực hiện tốt công tác đối ngoại; đề nghị tỉnh Sơn La quan tâm tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Tòng Thị Phóng đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.

ĐÌNH THÀNH
(*Báo Sơn La*)

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

VI ĐỨC THỌ

Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy,
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

6 tháng đầu năm 2020, trong điều kiện khó khăn (*nhất là những bất lợi về thời tiết hạn hán, dịch bệnh Covid-19*), dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ tỉnh ủy và các cấp ủy Đảng, sự phối hợp và tạo điều kiện của chính quyền các cấp, hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh luôn bám sát thực tiễn và yêu cầu của cuộc sống, đề ra các giải pháp, triển khai đồng bộ, thực hiện có hiệu quả 5 chương trình công tác Mặt trận; chú trọng công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân phát huy quyền làm chủ, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và giám

sát, phản biện xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trước hết là, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong Nhân dân. Nổi bật trong 6 tháng đầu năm, đó là tuyên truyền các văn bản Luật mới được thông qua tại Kỳ họp thứ tám - Quốc hội khóa XIV, các Nghị quyết mới của HĐND tỉnh; tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị định số 100/2019/NĐ/CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; tuyên truyền, vận động thực hiện các biện pháp cấp bách về phòng,

chống, ngăn chặn đại dịch Covid-19 của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và hưởng ứng Lời kêu gọi “*Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19*” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã phát động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, lực lượng vũ trang, các nhà hảo tâm và Nhân dân hưởng ứng tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, với số tiền trên 10,6 tỷ đồng và hàng chục nghìn các sản phẩm khẩu trang, xà phòng, dung dịch sát khuẩn tay nhanh, lương thực, thực phẩm... hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thứ hai là, tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội. Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã tổ

chức giám sát được 128 cuộc, (*cấp tỉnh 02 cuộc, cấp huyện 50 cuộc, cấp xã 76 cuộc*); tham gia Đoàn giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND cấp tỉnh, cấp huyện giám sát 53 cuộc (*cấp tỉnh 03 cuộc, cấp huyện, thành phố 50 cuộc*). Ban Thanh tra Nhân dân xã, phường, thị trấn đã tổ chức giám sát được 94 cuộc; Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát được 207 cuộc. Nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân; đặc biệt là việc thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/CP ngày 09/4/2020 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Qua giám sát, những bất cập, chưa hợp lý trong việc thực hiện chính sách, những vướng mắc về pháp luật được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp ghi nhận và kịp thời chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, giải quyết, trả lời.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì tổ chức 01 Hội nghị phản biện xã hội vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La; tham gia góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 04 dự án Luật trình Kỳ họp thứ chín - Quốc hội khóa XIV, 05 dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, 10 dự thảo kế hoạch, 09 dự thảo quyết định UBND tỉnh. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tổ chức 35 Hội nghị phản biện xã hội dự thảo báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; các chuyên đề liên quan đến quyền và lợi ích của Nhân dân ở địa phương.

Thứ ba là, với vai trò là “cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp

đã thực hiện tốt, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri với đại biểu dân cử; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để phản ánh với các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức 01 Hội nghị tiếp xúc cử tri trực tuyến trước Kỳ họp thứ chín - Quốc hội khóa XIV đến các huyện, thành phố, có 390 cử tri tham gia, với 09 ý kiến, kiến nghị; Hội nghị tiếp xúc cử tri trực tuyến sau Kỳ họp thứ chín - Quốc hội khóa XIV (*Hội nghị trực tuyến 03 cấp: Tỉnh, huyện, xã*), có hơn 4.800 cử tri tham gia, có 12 ý kiến phát biểu, với 46 đề xuất, kiến nghị gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố phối hợp tổ chức 28 cuộc tiếp xúc cử tri cho 12 Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 13 - HĐND tỉnh khóa XIV, có 1.480 cử tri tham dự và đã tổng hợp được 46 ý kiến gửi đến Thường trực HĐND tỉnh.

Ngoài những nội dung chủ yếu trên, trong 6 tháng đầu năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh còn tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả công tác tiếp công dân; tiếp nhận và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác hòa giải ở cơ sở; tham gia hoạt động tổ tụng và nhiều chương trình phối hợp liên tịch khác..., đã không ngừng khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận các cấp trong tỉnh, nhìn chung vẫn còn những hạn chế, nhất là cơ sở. Nội dung, hình thức, phương pháp hoạt động chậm được đổi mới, còn đơn điệu, cứng nhắc, một số nơi còn mang tính hành chính và thụ động. Chất lượng hoạt động giám sát của Mặt trận ở một số nội dung chưa cao, những

kiến nghị của Mặt trận chưa đủ cơ sở thực tiễn và căn cứ pháp luật để có sức thuyết phục đối với chính quyền các cấp. Đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp chưa thể đáp ứng một cách đầy đủ yêu cầu nhiệm vụ ngày càng phức tạp trong giai đoạn mới.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, trong thời gian tới, Ban Thường trực MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh, chú trọng thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

- Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo phương châm chất lượng, hiệu quả, sát cơ sở; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp, củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết các dân tộc.

- Nâng cao nhận thức và thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác giám sát, phản biện xã hội, góp phần nâng cao

hiệu lực quản lý Nhà nước và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị.

- Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp Nhân dân phản ánh với cấp ủy Đảng, chính quyền. Phát huy vai trò giám sát trực tiếp Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng và của người dân ở địa bàn khu dân cư; nêu cao trách nhiệm của Ban công tác Mặt trận, phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam với các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp để triển khai có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác giám sát, phản biện xã hội. Công tác giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận phải bảo đảm tính khách quan, công tâm, trách nhiệm; đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, không công khai minh bạch và các biểu hiện lợi dụng, trục lợi chính sách./.

ĐẠI HỘI CHI BỘ CƠ QUAN ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2020-2025

NGUYỄN THANH

Chuyên viên Ban Phong trào, cơ quan chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Ngày 07/5/2020, Chi bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Đại hội chi bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Bá Túc, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Tổ công tác số 6 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; chi ủy chi bộ đã lãnh đạo

lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, nâng cao chất lượng đảng viên. Tập chung lãnh đạo cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm vững quy chế, chức năng, nhiệm vụ của chi bộ; chủ động nghiên cứu, tham mưu cụ thể hóa Nghị quyết của Trung ương, các Nghị

quyết, Kết luận... của Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, thành các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đúng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và cơ quan chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt



Đại hội chi bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025



Chi uỷ Chi bộ khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt, nhận nhiệm vụ

Nam tỉnh, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, dự thảo

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu 05 đồng chí tham gia Chi uỷ Chi bộ, bầu Bí thư, Phó Bí thư chi bộ khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Bầu 02 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp trên.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của tập thể cấp ủy, cơ quan và đoàn thể trong tổ chức thực hiện Nghị quyết./.

MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC TRONG CÔNG TÁC MẶT TRẬN GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

DƯƠNG HẢI THANH

*Chuyên viên Văn phòng, cơ quan chuyên trách
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh*

Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ tỉnh ủy và hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La đã chủ động phối hợp với Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các tổ chức thành viên, hệ thống Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân nêu cao tinh thần yêu nước, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu quả sản xuất, tinh thần cảnh giác cách mạng, góp phần cùng với Đảng, Nhà nước, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả các

mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh đề ra. Các phong trào thi đua yêu nước đã thúc đẩy chất lượng công tác Mặt trận các cấp trong tỉnh ngày một đổi mới và nâng cao, qua đó xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu điển hình tiên tiến của các tập thể và cá nhân trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hoá, xây dựng hệ thống chính trị, quốc phòng - an ninh và trong công tác Mặt trận đạt được nhiều kết quả nổi bật trong giai đoạn 2015 -2020 như sau:

1. Trong công tác tuyên truyền Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh đã chủ động phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân các dân tộc thực hiện tốt các chủ trương, đường

lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chỉ đạo, kiện toàn Ban biên tập, đội ngũ công tác viên, nâng cao chất lượng phát hành Cuốn bản tin công tác Mặt trận năm 2015 - 2020 phát hành 19 số và cấp phát 70.500 Cuốn bản tin Công tác Mặt trận tới hệ thống MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên; nâng cao chất lượng nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận trong các tầng lớp Nhân dân; tập trung triển khai xây dựng trang thông tin điện tử; thực hiện Chỉ thị số 05 CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “*Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”, Ủy ban MTTQ Việt Nam các

cấp đã cụ thể hóa thành những nhiệm vụ, giải pháp gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của Mặt trận. Hằng năm, chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tuyên truyền học tập với nhiều hình thức phong phú như lồng ghép vào các Hội nghị, cuộc họp ở khu dân cư, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến về học tập và làm theo Bác, tiến hành sơ kết và biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu.

2. Cuộc vận động “Vi người nghèo”

Với phương châm “*Lấy sức dân để xây dựng cuộc sống cho dân*”, trong những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp tổ chức triển khai công tác chăm lo giúp đỡ người nghèo tiếp tục nhận được sự quan tâm hưởng ứng của toàn xã hội. Trong giai đoạn 2015-2020 Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã vận động Quỹ “*Vi người nghèo*” được trên 100 tỷ đồng,

hỗ trợ hộ nghèo làm mới và sửa chữa 2.634 nhà ở; hàng trăm con gia súc, gia cầm; trên 7.500 suất quà cho học sinh con em hộ nghèo đi học; trên 8.000 suất quà cho các hộ nghèo trong dịp Tết Nguyên đán hằng năm. Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của các tầng lớp Nhân dân, hàng năm giảm tỉ lệ hộ nghèo từ 3% trở lên. Hưởng ứng phong trào thi đua “*Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau*” và tháng cao điểm “*Vi người nghèo*”, hằng năm Mặt trận các cấp trong tỉnh đã phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành liên quan làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tổ chức và Nhân dân tại địa bàn dân cư tham gia giúp đỡ các đối tượng nghèo cải thiện nhà ở, nâng cao đời sống, xóa nghèo bền vững tiêu biểu như: (1) Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mộc Châu vận động ủng hộ xây dựng Quỹ “*Vi*

người nghèo” được 10,2 tỷ đồng, phân bổ hỗ trợ làm 433 nhà cho người nghèo (390 nhà “*Đại đoàn kết*”; 07 mái ấm tình thương; 18 mái ấm nông dân; 10 mái nhà đồng đội; 04 Mái ấm công đoàn; 04 nhà nhân ái cho thanh niên nghèo), tổng trị giá bàn giao đưa vào sử dụng trên 26 tỷ đồng... (2) Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mường La: Tiếp nhận được trên 1,7 tỷ đồng, hỗ trợ làm 55 nhà “*Đại đoàn kết*” với số tiền gần 1,4 tỷ đồng, giúp hộ nghèo sửa chữa 05 nhà, số tiền 50 triệu đồng, giúp đỡ 06 em học sinh, người nghèo có hoàn cảnh khó khăn chữa bệnh, số tiền 20 triệu đồng, hỗ trợ và duy trì tốt 05 mô hình sản xuất cho 05 hộ nghèo, mỗi hộ 01 cặp bò cái nền sinh sản, số tiền 80 triệu đồng; (3) Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thuận Châu: Tiếp nhận được 2 tỷ 266 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng 73 nhà “*Đại đoàn kết*” và chi hỗ trợ 633 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó, quà Tết hộ nghèo...; ngoài ra, Nhân dân ở các

khu dân cư đã đoàn kết giúp nhau về giống cây trồng, vật nuôi, về vốn, về công, kinh nghiệm sản xuất, thực hiện tốt phong trào “*Thuận Châu chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau*”; góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều từ 48,96% năm 2015 xuống 34,03% năm 2019.

3. Cuộc vận động “*Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam*”

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã hiệp thương với các tổ chức thành viên, nhất là các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia hưởng ứng Cuộc vận động, gắn với thực hiện Cuộc vận động “*Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam*” đã góp phần thay đổi nhận thức của mọi người dân, phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, xây

dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam.

Từ năm 2015 đến nay được các sở, ban, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực hưởng ứng Cuộc vận động; thực hiện mua sắm các tài sản, thiết bị làm việc là hàng Việt, giám sát phát hiện việc sản xuất kinh doanh hàng gian lận, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, hàng không đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. Tiêu biểu như thành phố Sơn La và các huyện: Mộc Châu, Phù Yên, Mai Sơn, Sông Mã. Phối hợp tổ chức trên 100 hội chợ, các phiên chợ đưa hàng Việt về các vùng nông thôn với gần 20.000 gian hàng... Trên cơ sở kế hoạch hằng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp với Sở Công thương, các ngành có liên quan và các huyện, thành phố khảo sát các mặt hàng sản xuất của Sơn La, đề xuất tổ chức xây dựng và phát triển các chuỗi cung ứng tiêu

thụ bền vững, nhằm gắn kết các doanh nghiệp sản xuất với doanh nghiệp phân phối, tạo thuận lợi trong khâu cung ứng và tiêu thụ hàng hóa đối với một số mặt hàng nông sản của tỉnh như: Cà phê, ngô, các loại rau, các loại quả (*Nhãn, xoài, chuối, chanh leo, mận, thanh long...*); tổ chức được 05 Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức về kỹ năng bán hàng, phân phối hàng hóa, xây dựng thương hiệu và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho trên 500 đại biểu là chủ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Sơn La; Trung tâm Xúc tiến thương mại tổ chức được 06 lớp đào tạo, tư vấn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh về kỹ năng xúc tiến thương mại; tổ chức được 186 hội chợ đưa hàng Việt Nam về nông thôn, với gần 20.000 gian hàng các loại, thu hút gần 15.000 lượt doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tham gia và trên 250 nghìn lượt người dân địa phương tới thăm quan mua sắm...

4. Phong trào “*Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc*”

Trong những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia phong trào “*Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc*” nhiều mô hình đảm bảo an ninh trật tự được duy trì hoạt động có hiệu quả như: tổ an ninh nhân dân, nhóm liên gia tự quản, nhóm nòng cốt... đến nay trong toàn tỉnh đã xây dựng và hoạt động có hiệu quả 936 tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, thông qua công tác tuyên truyền vận động Nhân dân đã cung cấp cho các cơ quan chức năng nhiều nguồn tin có giá trị trong việc tố giác tội phạm, đồng thời tham gia công tác cảm hóa giáo dục tại cộng đồng dân cư, góp phần giữ vững an ninh trật tự ở địa bàn khu dân cư. Tiêu biểu: (1) Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thuận

Châu thường xuyên phối hợp duy trì về tổ chức và hoạt động của 391 tổ an ninh nhân dân, 391 tổ hòa giải, 2565 nhóm liên gia tự quản... (2) Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mộc Châu vận động Nhân dân tham gia chuyên hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự tại 05 xã, thị trấn (*Chiềng Khừa, Lóng Sập, Chiềng Sơn, Tân Lập, thị trấn Nông trường Mộc Châu*). Duy trì hoạt động của 1.736 nhóm liên gia tự quản về an ninh trật tự; 226 tổ hòa giải ở cơ sở. Phối hợp tổ chức 03 lớp tập huấn hướng dẫn hoạt động nhóm liên gia tự quản tại 03 xã biên giới Chiềng Sơn, Lóng Sập, Chiềng Khừa cho 400 học viên.

5. Phong trào “*Đền ơn đáp nghĩa*”

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp tuyên truyền, vận động tổ chức, tham gia các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa; phối hợp với chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp thực hiện tốt phong trào “*Đền ơn đáp nghĩa*”, quan tâm chăm lo đời sống cho

các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng, trong 5 năm đã vận động Quỹ “*Đền ơn đáp nghĩa*” được 9.597 triệu đồng; phối hợp thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, đến tháng 12 năm 2019, toàn tỉnh đã thực hiện hỗ trợ nhà ở cho 11.566 hộ gia đình có công với cách mạng (*xây mới 5.532 hộ; cải tạo, sửa chữa 6.034 hộ*). Ngoài ra, một số huyện, thành phố phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh, của huyện tổ chức vận động, huy động mọi nguồn lực giúp đỡ đối tượng chính sách, xã hội hóa trong quá trình hỗ trợ hơn 9,7 tỷ đồng.

6. Công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức thành viên Mặt trận cùng cấp tuyên

truyền, triển khai các văn bản, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành các văn bản về phát động hưởng ứng Lời kêu gọi “*Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19*”. Đến ngày 26/6/2020 toàn tỉnh đã vận động, tiếp nhận được số tiền 10.629.730.000 đồng và các hàng hóa, nhu yếu phẩm... cho các cơ quan, đơn vị chức năng trực tiếp làm công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; cấp tỉnh tiếp nhận số tiền 2.743.890.233 đồng, tiếp nhận hiện vật: 02 tấn gạo; 2.500 chiếc khẩu trang; 360 bánh xà phòng; 192 chai nước rửa tay (*đã phân phối*); (2) Cấp huyện đã tiếp nhận 7.885.839.500 đồng. Số lượng hiện vật ủng hộ (*lương thực, thực phẩm: 03 tấn gạo, khẩu trang y tế 2.500 cái, xà phòng 360 bánh, dung dịch sát khuẩn 192 chai, rau củ quả, mỳ tôm...*). Ban

Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thành lập 03 Đoàn công tác thăm hỏi, động viên, trao kinh phí hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 cho 48 trạm, tổ công tác cố định, chốt lưu động.

7. Công tác thi đua, khen thưởng

Qua 5 năm thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các Cuộc vận động, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời. Kết quả, từ năm 2015 đến nay đã có nhiều tập thể, cá nhân Mặt trận các cấp trong tỉnh được vinh dự đón nhận những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và Mặt trận trao tặng như: Bằng khen Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng: Năm 2015 tặng Bằng khen cho 01 cá nhân; tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì: Cho 02 cá nhân đã có thành tích xuất sắc

trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc năm 2018, 2019; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng thưởng: Cờ thi đua của Ủy ban Trung ương (*01 tập thể*); Bằng khen công tác năm từ 2015-2020 (*168 tập thể và 41 cá nhân*); Bằng khen chuyên đề (*03 tập thể, 01 cá nhân*); Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng thưởng: Bằng khen chuyên đề (*15 tập thể và 31 cá nhân*); Bằng khen công tác năm: (*03 tập thể, 01 cá nhân*); Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã khen thưởng các phong trào thi đua yêu nước thường xuyên, chuyên đề và đột xuất đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2015 - 2020 như sau: Cờ thi đua của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (*10 tập thể*); Danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở (*15 cá nhân*); Danh hiệu lao động tiên tiến (*25 tập thể, 107 cá nhân*); tặng Bằng khen (*316 tập thể, 339 cá nhân*)./.

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ SƠN LA LÀM TỐT CÔNG TÁC THAM MƯU, PHỐI HỢP THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID- 19

QUÀNG VĂN KHOA

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố Sơn La

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ngày 30/3/2020; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Kết luận số 947-KL/TU ngày 31/3/2020 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh; Kết luận số 1323-KL/TU ngày 31/3/2020 của Ban Thường vụ thành ủy về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn thành phố Sơn La. Ủy ban MTTQ Việt Nam

các cấp thành phố Sơn La đã chủ động, tích cực làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền, các cơ quan có liên quan và các tổ chức thành viên tập trung, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ và Nhân dân các dân tộc toàn thành phố nâng cao nhận thức, trách nhiệm, chung tay phòng, chống dịch Covid-19 đạt được những kết quả đáng ghi nhận, cụ thể đó là:

1. Công tác tuyên truyền, vận động

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, phòng, ban, đơn vị, các chi, đảng bộ cơ sở, cán bộ, đảng viên và Nhân dân

trên địa bàn thành phố phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, nhân nghĩa “*Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh*”; tập trung cao độ để tiếp tục chủ động ngăn chặn và kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh, đồng sức đồng lòng, tiếp tục tin tưởng, ủng hộ và tích cực hưởng ứng công tác phòng, chống dịch bệnh; mỗi cá nhân phải tự có trách nhiệm với bản thân và vận động gia đình, người thân, cộng đồng kiên quyết ngăn chặn, phòng, chống dịch Covid-19; cùng cả nước quyết tâm ngăn chặn có hiệu quả dịch Covid-19.

Bám sát các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo

Quốc gia, của tỉnh và của thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp toàn thành phố chủ động và phối hợp chặt chẽ, vận động mọi nguồn lực, thời gian và công sức để thực hiện tốt các công việc phòng, chống dịch; với tinh thần “*Chống dịch như chống giặc*”; xác định rõ công tác phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách của thành phố trong giai đoạn hiện nay.

Tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; chủ động rà soát, nắm chắc tình hình, dự báo đúng, kịp thời các khả năng có thể xảy ra, kể cả khả năng xấu nhất, kịp thời đề ra các biện pháp hữu hiệu để kiểm soát, ngăn chặn bằng được sự lây lan, truyền nhiễm. Thực hiện nghiêm biện pháp giãn cách xã hội, các quy định về tổ chức hội họp, làm việc để ngăn chặn có hiệu quả tốt nhất việc lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Thực hiện tốt việc cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày, kể từ 0 giờ ngày 01/04/2020 theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình; bản, tiểu khu, tổ dân phố cách ly với bản, tiểu khu, tổ dân phố; xã, phường cách ly với xã, phường; huyện, thành phố cách ly với huyện, thành phố; tỉnh cách ly với tỉnh, cơ sở sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh, dịch vụ hàng hóa thiết yếu không thuộc trường hợp phải đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác. Các nhà hàng, cửa hàng ăn uống không phục vụ tại chỗ để tránh việc tiếp xúc đông người; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m

khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. Toàn dân tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ bản thân, gia đình và có trách nhiệm tham gia các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng; người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở mình, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người lao động.

Các cơ quan, đơn vị bố trí cán bộ, công chức, viên chức trực làm việc tại cơ quan và sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà hợp lý, đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch; chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như trực chiến đấu, trực cơ quan,

cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại công sở; tăng cường tổ chức họp trực tuyến.

Các Tổ công tác của thành phố, Tổ công tác của các xã, phường, đặc biệt là 145 Tổ kiểm tra, kiểm soát của các bản, tiểu khu, tổ dân phố tăng cường hoạt động có hiệu quả, tiếp tục rà soát kịp thời phát hiện những ca nghi nhiễm ngoài cộng đồng với phương châm “*Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người*”; tập trung nắm chắc, theo dõi, giám sát chặt chẽ những người đi từ nước ngoài, đi qua hoặc đi về từ vùng dịch, đặc biệt là những người đã khám, điều trị, qua lại tại Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 12/3/2020.

Trung tâm truyền thông - văn hóa thành phố thường xuyên cập nhật, cung cấp thông tin, mỗi ngày 03 lượt vào các buổi sáng, trưa, chiều hằng ngày về diễn biến, tình

hình dịch bệnh Covid-19, tập trung tuyên truyền về những chủ trương, biện pháp của Đảng và Nhà nước, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, thành phố; tình hình dịch bệnh và việc theo dõi các trường hợp cách ly trên địa bàn để đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời đến với Nhân dân trên địa bàn toàn thành phố.

Các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thành phố đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo đoàn viên, hội viên gương mẫu đi đầu trong chấp hành thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh; vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân hưởng ứng và thực hiện tốt Lời kêu gọi “*Toàn dân tham gia phòng chống dịch Covid-19*” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và MTTQ Việt Nam thành phố phát động.

Công an thành phố thực hiện tốt việc nắm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là việc lợi dụng tình hình dịch bệnh để đầu

cơ, tích trữ xăng dầu; lợi dụng việc mua bán thiết bị, vật tư y tế để trục lợi cá nhân; kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật; kịp thời tham mưu cho Thường trực thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn thành phố.

2. Công tác tiếp nhận, phân phối hiện vật, hàng hóa cho đối tượng trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19

Hưởng ứng Thư kêu gọi “*Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19*” ngày 26/3/2020 của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố. Tính đến ngày 28/5/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tiếp nhận của 106 cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, các cá nhân, nhà hảo tâm tham gia quyên góp ủng hộ Quỹ “*Phòng, chống dịch Covid-19*” của thành phố, với tổng

số tiền 1.434.817.000 đồng. Phát huy truyền thống đoàn kết, nhân nghĩa, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tham mưu cho Thường trực thành ủy, phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố phân phối cho các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và 398 đối tượng thực hiện cách ly tại nhà, hỗ trợ đột xuất cho 01 hộ gia đình đặc biệt khó khăn do đại dịch Covid-19 với tổng số tiền 771 triệu đồng. Trong đó: Hỗ trợ 145 Tổ kiểm soát dịch Covid-19 ở các tổ, bản, tiểu khu 145 triệu đồng; hỗ trợ lực lượng Công an thành phố 50 triệu đồng, Trung tâm Y tế thành phố 50 triệu đồng, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La 20 triệu đồng, Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La 40 triệu đồng, Đồn Biên phòng 469, huyện Mộc Châu 20 triệu đồng, Đồn Biên phòng Nậm Lạnh,

huyện Sốp Cộp 20 triệu đồng, Đồn Biên phòng Chiềng Khương, huyện Sông Mã 20 triệu đồng, Trung tâm Truyền thông - Văn hóa thành phố 20 triệu đồng, Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Sơn La 20 triệu đồng, Trung đoàn (E754) 30 triệu đồng; hỗ trợ Chốt kiểm dịch các huyện: Vân Hồ 20 triệu đồng, Phù Yên 20 triệu đồng; hỗ trợ Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ quản lý, giám sát đối với những người cách ly tại gia đình 199 triệu đồng; hỗ trợ Tổ công tác các xã, phường 18 triệu đồng; hỗ trợ lực lượng Công an xã, phường 50,5 triệu đồng, Tổ công tác của thành phố 2.500.000 đồng, phòng Y tế thành phố 1.000.000 đồng; hỗ trợ hộ nghèo đặc biệt khó khăn (*Gia đình bà Lèo Thị Pùa, bản Nẹ Nưa, xã Hua La*) 5.000.000 đồng.

Các tổ chức thành viên của Mặt trận thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động vận động hội viên, đoàn viên, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia

quyên góp vật chất ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 đạt kết quả thiết thực như: Hội liên hiệp Phụ nữ thành phố vận động được 9.500 khẩu trang, 530 bánh xà phòng sát khuẩn, 2000 gói sâm tăng cường sức khỏe, trích quỹ Hội động viên thăm hỏi tặng quà cho 11 hội viên nghèo với số tiền 3.300.000 đồng; Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố tổ chức phát 2.500 tờ rơi, đăng 68 bài viết về dịch Covid-19 trên trang Thành đoàn, vận động được 12.580 khẩu trang, 7.550 bánh xà phòng sát khuẩn; Hội nông dân thành phố vận động xây dựng quỹ hỗ trợ hội viên nghèo được 62.600.000 đồng... Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường: Quyết Thắng, Chiềng Lè, Tô Hiệu vận động quyên góp được 13.670 chiếc khẩu trang, 800 bánh xà phòng sát khuẩn, 1.000 chai nước lọc; từ nguồn hiện vật đó, các tổ chức thành viên của Mặt trận thành phố và Ủy ban

MTTQ Việt Nam các phường đã tổ chức phát miễn phí cán bộ, y, bác sỹ và bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa và Bệnh viện mắt, Bệnh viện Tâm thần tỉnh Sơn La, Trung tâm y tế thành phố... đã kịp thời động viên, khích lệ tinh thần đội ngũ y, bác sỹ có thêm động lực trong công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân và động viên các bệnh nhân yên tâm điều trị bệnh, thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19.

3. Về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố

Nhằm bảo đảm việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ cho các đối tượng theo Nghị quyết số 42/QN-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ được triển khai đúng đối tượng, công bằng, chính xác, kịp thời; đồng thời hạn chế và ngăn chặn các hành vi trục lợi, vi phạm trong thực hiện chính sách. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam

thành phố đã ban hành Kế hoạch số 23/KH-MTTQ-BTT ngày 07/5/2020 về giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố; đồng thời thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân tại các xã, phường. Kết quả giám sát, tính đến ngày 11/6/2020 đã có 04 nhóm đối tượng được thụ hưởng chính sách hỗ trợ, gồm: 423 người có công với cách mạng, 1.314 người thuộc diện bảo trợ xã hội, hộ nghèo 558 người, hộ cận nghèo 589 người với tổng số tiền chi trả (đợt 1) 3.406.750.000 đồng

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp thành phố Sơn La sẽ tiếp tục làm tốt công tác giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố, theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ; đồng

thời tập trung đẩy mạnh công tác tham mưu, phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch Covid-19 theo tinh thần Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 26/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện có hiệu quả Quyết định số 890/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 của UBND thành phố về các giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kịch bản năm 2020 về ứng phó với diễn biến của dịch Covid-19; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, chính trị của thành phố./.

HỘI NÔNG DÂN THÀNH PHỐ VỚI CUỘC VẬN ĐỘNG “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH”

TRẦN HỒNG VIỆT

Chuyên viên Hội Nông dân thành phố

Những năm qua, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn thành phố Sơn La đã trở thành một phong trào rộng khắp, có sức lan toả, đồng thời có ý nghĩa quan trọng đặc biệt trong đời sống hội viên, nông dân và Nhân dân, gắn liền với việc nâng cao vị thế và việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội Nông dân các cấp theo phương châm đưa công tác nông dân về với địa bàn khu dân cư. Đây chính là một trong những nhiệm vụ chính trị, nội dung phương thức hoạt động đã được Hội Nông dân các cấp trong thành phố xác định rõ trong thời gian qua.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở thành phố Sơn

La đã đem lại hiệu quả thiết thực trên nhiều mặt của đời sống xã hội, thể hiện tính đúng đắn trong chủ trương, đường lối của Đảng, được đông đảo hội viên, nông dân và Nhân dân nhiệt tình hưởng ứng và tham gia tích cực. Cuộc vận động đã được các cấp chính quyền, ban ngành, đoàn thể của thành phố quan tâm hưởng ứng và thường xuyên phối

hợp với Hội Nông dân, Mặt trận Tổ quốc đã tạo nên sự thống nhất giữa ý Đảng, lòng dân, tạo nên sự đồng thuận trong xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với 5 nội dung được cụ thể hoá đã thu hút đông đảo hội viên,



Lãnh đạo Hội Nông dân thành phố thăm mô hình trồng nho hạ đen tại xã Chiềng Ngần

nông dân và Nhân dân tham gia, thể hiện tính toàn dân, toàn diện với chất lượng ngày càng cao, bao quát các lĩnh vực đời sống xã hội. Việc áp dụng tiên bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất được hội viên, nông dân và Nhân dân hưởng ứng; hội viên và nông dân tích cực thực hiện Nghị quyết của Thành ủy chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhất là thay đổi giống cây trồng, vật nuôi, có năng suất, chất lượng cao, lựa chọn phương thức canh tác, chuyển đổi mùa vụ. Kinh tế trang trại, kinh tế vườn đồi, cải tạo vườn tạp, kết hợp với du lịch sinh thái ngày càng mở rộng. Một số nghề được củng cố và duy trì, phục hồi như dệt thô cầm, đan mây tre... sản phẩm được thị trường ưa chuộng. Phong trào khuyến nông, khuyến lâm, và các dịch vụ khác phục vụ sản xuất được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả rất đáng khích lệ. Du lịch dịch vụ đang được khai thác và phát triển, đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện tích cực. Các cấp Hội Nông dân thành phố đã tham mưu với Hội cấp trên, cấp ủy

Đảng, chính quyền quan tâm, tạo điều kiện về vốn giúp hội viên, nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; đến nay, Quỹ hỗ trợ nông dân thành phố đã triển khai, giải ngân hơn 4 tỷ đồng giúp cho nhiều hội viên, nông dân có vốn sản xuất, kinh doanh; tăng thu nhập, nâng cao đời sống. Đã có nhiều mô hình điển hình, tiêu biểu như: hộ ông Phạm Duy Tuyên, phường Chiềng Sinh với mô hình vườn, ao, chuồng cho thu nhập sau trừ chi phí từ 200-300 triệu đồng/năm, con cháu thành đạt, ngoan ngoãn, gia đình nhiều năm liền đạt gia đình văn hóa...

Đoàn kết phát huy dân chủ giữ gìn kỷ cương, mọi người sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật: Tính đến nay toàn thành phố đã có 100% khu dân cư xây dựng được quy ước, hương ước. Nhân dân đã tích cực tham gia hoạt động hoà giải các mâu thuẫn xảy ra tại cộng đồng dân cư. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân học tập, tìm hiểu và chấp hành các chủ trương, đường lối của

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời thực hiện quy chế dân chủ ngay từ địa bàn khu dân cư thông qua các hình thức: Dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện và các hoạt động tự quản. Thành phố đã thực hiện tốt chính sách đối với người có công và các đối tượng chính sách xã hội, hộ nghèo, người dân tộc thiểu số; tỷ lệ hộ nghèo còn 1,18%; tỷ lệ người tham gia BHYT đạt 89,96%; thu nhập bình quân đầu người đạt 42,5 triệu đồng/người/năm.

Phát huy truyền thống vẻ vang 90 năm của Hội Nông dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ thành phố, sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội Nông dân thành phố với chính quyền và các đoàn thể khác, khẳng định Cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*” sẽ thu được những kết quả tốt đẹp, góp phần củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thành phố ngày càng giàu mạnh./.

NGƯỜI BÍ THƯ ĐẢNG ỦY NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO

LƯƠNG THỊ THANH

Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thuận Châu

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phông Lái

Xã Phông Lái là xã vùng I của huyện Thuận Châu cách trung tâm huyện 15km, xã có tổng diện tích đất tự nhiên là 9.210ha, năm 2019 xã có 24 bản, sau khi thực hiện Đề án sáp nhập bản hiện xã có 19 bản với 1.820 hộ và hơn 8.030 nhân khẩu. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong xã luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tự giác chuyển đổi cơ cấu kinh tế cây trồng, vật nuôi áp dụng khoa học kỹ thuật đưa giống mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, cùng giúp đỡ nhau xóa đói giảm nghèo vươn lên làm giàu chính đáng, Nhân dân một lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo

của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đảng ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân xã Phông Lái đã cùng nhau đoàn kết thống nhất về quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ

vững, cùng nhau phấn đấu đạt các tiêu chí và chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới, năm 2017 xã được công nhận xã đạt chuẩn Quốc gia về nông thôn mới và là xã đầu tiên của huyện Thuận Châu được công nhận đạt chuẩn. Đạt được những thành tựu trên là sự góp công, sức của toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là



*Đồng chí Nguyễn Văn Báu - Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch HĐND xã Phông Lái*

có sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Đảng ủy xã, tiêu biểu là đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Phùng Lái khóa XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đồng chí Nguyễn Văn Báu, sinh năm 1969 hiện là Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã. Từng trải qua nhiều vị trí công tác: Kế toán tài chính xã, Bí thư Đoàn xã, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã... Đặc biệt Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 là đơn vị thí điểm bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy tại Đại hội, 98% đại biểu dự Đại hội đã tín nhiệm bầu đồng chí tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020-2025. Trên các cương vị công tác được Đảng và Nhân dân giao phó, đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là một đảng

viên gương mẫu, hết lòng tận tụy với công việc, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong xã tin yêu, kính trọng.

Đồng chí cùng với tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy xã luôn duy trì thực hiện nghiêm quy chế làm việc đảm bảo chế độ họp, giao ban, thống nhất ban hành các Nghị quyết lãnh đạo và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của xã nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả; đảm bảo hoạt động điều hành của xã được thông suốt. Đồng chí không ngừng rèn luyện, trau dồi kiến thức, học hỏi kinh nghiệm. Đối với đồng nghiệp, đồng chí luôn cởi mở, hòa đồng, nhất là đối với những cán bộ trẻ, kinh nghiệm công tác chưa nhiều, đồng chí tận tình chỉ bảo, giúp đỡ, chia sẻ để các cán bộ trẻ phấn đấu trưởng thành. Tiêu biểu trong những vận dụng sáng tạo của đồng chí là đưa việc “*Học tập*

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với các Cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, trong đó, đặc biệt coi trọng việc phát triển kinh tế. Cuộc vận động “*Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh*” kể từ ngày mới được tổ chức đến nay, bắt đầu từ việc “*học tập*” đã tiến một bước dài đến giai đoạn “*làm theo*”. Không chỉ trong toàn đảng viên, đoàn viên, hội viên mà mở rộng đến từng gia đình, từng người dân trên địa bàn xã.

Đồng chí không chỉ noi gương, đi đầu mà còn tích cực tuyên truyền đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến tất cả các thành phần trong hệ thống chính trị xã hội. Nói đi đôi với làm, gương mẫu trong hành động để đảng viên, quần chúng và Nhân dân tin tưởng, ủng hộ. Gia đình đồng chí đã thành lập được Hợp tác xã Chè

Bình Thuận. Bên cạnh đó, vợ đồng chí là chị Nguyễn Thị Bình sinh năm 1972, chị là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, là tấm gương làm kinh tế giỏi và là hậu phương vững chắc ủng hộ chồng trên mọi lĩnh vực công tác, hiện nay chị là Giám đốc Hợp tác xã Chè Bình Thuận và Giám đốc Hợp tác xã Chanh Leo Thuận Châu. Đồng chí và gia đình luôn gương mẫu đi đầu trong việc xây dựng mô hình phát triển kinh tế, áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa giống mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất với tổng diện tích gia đình đang canh tác: Chè 02 ha; mắcca xen chè 01 ha; bơ 01 ha; cây ăn quả khác 02 ha. Giải quyết việc làm cho 10 lao động thường xuyên và từ 10 đến 20 lao động khi đến thời vụ có thu nhập từ 6 triệu đến 7 triệu đồng/tháng.

Trong những năm qua, đồng chí đã cùng với tập thể lãnh đạo xã, lãnh đạo

hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, như: lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt các mục tiêu đã đề ra, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất hàng năm duy trì ở mức cao, thu nhập bình quân của người đạt trên 36 triệu đồng/người/năm. Đảng bộ xã Phông Lái nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Đối với các công việc của tập thể trước khi được quyết định, đồng chí đều đưa ra tập thể bàn bạc công khai, lấy ý kiến, phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm của tập thể và cá nhân, bởi vậy khi thực hiện đều đem lại hiệu quả thiết thực và đúng thẩm quyền. Việc cải tiến lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính ở xã được chú trọng, triển khai nhanh, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền xã, không để xảy ra tình trạng thiếu trách nhiệm, gây khó khăn, phiền hà

cho Nhân dân. Đồng chí cũng dành nhiều thời gian tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, kịp thời có ý kiến chỉ đạo giải quyết các băn khoăn, vướng mắc, tình trạng khiếu kiện vượt cấp không xảy ra và kịp thời quan tâm đến các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Với những thành tích tiêu biểu trên, đồng chí và gia đình đã góp sức mình vào xây dựng xã Phông Lái ngày càng phát triển, đổi thay và được các cấp ghi nhận. Nhiều năm liền đồng chí được tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen, huyện ủy, UBND huyện tặng nhiều giấy khen về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và phát triển kinh tế giỏi... Song, đối với đồng chí, phần thưởng lớn nhất chính là sự tin tưởng, yêu mến của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong xã dành cho mình./.

XÃ MƯỜNG VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN NHÂN RỘNG MÔ HÌNH GIẢM NGHÈO NĂM 2019

ĐẶNG BẢO NGỌC

Giảng viên Trường chính trị tỉnh

Mường Và là xã vùng 3 biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, có tổng diện tích tự nhiên 27.770,71 ha, toàn xã có 2.575 hộ với 11.534 nhân khẩu. Xã có 26 bản, trong đó có 25 bản đặc biệt khó khăn, có 15 km đường biên giới tiếp giáp với 2 cụm Mường Pợ và Mường Cẩu, huyện Mường Sơn, tỉnh Hòa Phấn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Xã có nguồn lao động dồi dào, nhưng thiếu kiến thức khoa học-kỹ thuật, phương thức canh tác dựa vào kinh nghiệm, tập quán là chính. Do vậy, năng suất lao động thấp, hiệu quả kinh tế không cao, năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo chiếm 39.75 %, hộ cận nghèo chiếm 24.21%.

Thực hiện Công văn số 6347/MTTW-BTT ngày 26/4/2019 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc triển khai thực hiện dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2019. Trong đó, tỉnh Sơn La được hỗ trợ 01 dự án “*Nhân rộng mô hình phát triển chăn nuôi bò cái sinh sản thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững*” với tổng kinh phí 375 triệu đồng. Trên cơ sở khảo sát, nghiên cứu, lựa chọn địa bàn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sốp Cộp, xã Mường Và lập hồ sơ đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ

Việt Nam phê duyệt, cấp kinh phí thực hiện dự án nhân rộng mô hình phát triển chăn nuôi bò cái sinh sản tạo sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo (*có thu hồi luân chuyển*) tại xã Mường Và, huyện Sốp Cộp.

Ông Quảng Văn Chiêng, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sốp Cộp cho biết: Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; việc đưa dự án vào địa bàn xã Mường Và sẽ góp phần giải quyết việc làm và tạo thu nhập cho khoảng 35 lao động hộ nghèo, hộ cận nghèo (*23 lao động đợt 1 và dự kiến 10-15 lao động đợt 2*), sẽ

góp phần tăng thu nhập, từng bước cải thiện đời sống, phát triển sản xuất gắn với tạo việc làm, đa dạng các hình thức sinh kế, nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả là việc làm rất cần thiết.

Đối tượng thụ hưởng dự án đợt 1 là 23 hộ dân, trong đó có 19 hộ nghèo, 02 hộ cận nghèo, 02 hộ mới thoát nghèo có đơn xin tự nguyện tham gia dự án, có bản cam kết thực

hiện đúng các quy định của dự án và được bình chọn công khai tại các cuộc họp tổ (bản) dưới sự giám sát của chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội xã; đơn vị được lựa chọn cung ứng giống bò là Hợp tác xã nông nghiệp Nam Phương, xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp. Dự án được triển khai thực hiện trong vòng 3 năm, bắt đầu từ tháng 6/2019, kết

thúc tháng 6/2022, với hình thức cho hộ gia đình tham gia mô hình (vay vốn không tính lãi suất và thu hồi vốn sau khi kết thúc dự án) để mua 01 con bò cái giống đảm bảo tiêu chuẩn từ 16 tháng tuổi trở lên, mức vay 15 triệu đồng/01 con bò cái/01 hộ nghèo, 14 triệu đồng/01 con bò cái/01 hộ cận nghèo, 13 triệu đồng/01 con bò cái/01 hộ mới thoát nghèo.



Anh Tòng Văn Miện, bản Tông Hùm, xã Mường Và chăm sóc bò cái sinh sản

Ngoài nguồn kinh phí cho vay trên, các hộ tự góp vốn đối ứng mua con giống, làm chuồng trại: Hộ nghèo góp: 1 triệu đồng; Hộ cận nghèo góp 2 triệu đồng; Hộ thoát nghèo góp 3 triệu đồng. Sau khi kết thúc dự án trong 3 năm triển khai, các hộ được vay nuôi bò cái sinh sản đợt 1 (23 hộ) hoàn trả cho dự án phần kinh phí thu hồi vốn bằng tiền mặt 50% kinh phí hỗ trợ đối với hộ nghèo, 60% kinh phí hỗ trợ đối với hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo để luân chuyển cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia dự án đợt 2 (dự kiến 10-15 hộ). Phương thức thu hồi luân chuyển vốn như vậy giúp nhân rộng có hiệu quả mô hình và duy trì sinh kế bền vững cho các hộ gia đình tham gia dự án.

Để tránh rủi ro trong việc chăm sóc, phòng chống dịch bệnh, trước khi nhận bò, các hộ tham gia dự án được Ban Quản

lý dự án của tỉnh tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, phổ biến chính sách hỗ trợ, mức hỗ trợ và hướng dẫn xây dựng chuồng trại, kỹ thuật chăn nuôi, biện pháp phòng chống dịch bệnh và phối giống cho bò để đảm bảo trong quá trình tham gia dự án các hộ gia đình biết cách nuôi dưỡng, chăm sóc và quản lý con giống. Tổ chức mời cán bộ Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Sốp Cộp, đại diện từng hộ dân tham gia dự án thẩm định con giống; kẹp tai đánh số từng con bò được lựa chọn. Thống nhất với hộ dân tham gia dự án để triển khai phương án giao nhận, đưa bò về bàn giao cho hộ gia đình chăm sóc.

Sau một năm triển khai thực hiện dự án, Ban thực thi dự án xã đã thường xuyên giám sát hoạt động chăn nuôi bò của các hộ tham gia dự án. Qua giám sát, dự án bước đầu đạt được thành công, các hộ

gia đình phấn khởi, có trách nhiệm chăm sóc bò cái sinh sản phát triển tốt. Đến nay, đã có 23 con bò giống sinh sản được 5 con bê con khỏe mạnh; 18 con đang chữa và 28 con đều phát triển khỏe mạnh.

Ông Vì Văn Dũng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mường Và cho biết: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và Ban thực thi dự án xã thường xuyên giám sát các hộ gia đình, bước đầu cho thấy các hộ tham gia dự án có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng cam kết ban đầu, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ đúng đối tượng. Việc thực hiện dự án nhân rộng mô hình theo hướng góp vốn đối ứng, thu hồi và luân chuyển vốn đã khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại của hộ nghèo vào sự hỗ trợ của Nhà nước, từ đó có trách nhiệm hơn trong việc phát triển con giống.

Ông Lò Văn Hùng,



Anh Lò Văn Hinh, bản Cáp Ven, xã Mường Và chăm sóc bò cái sinh sản

bản Cáp Ven, xã Mường Và xúc động: Gia đình tôi thuộc hộ nghèo của xã, cuộc sống gia đình rất khó khăn. Năm 2019, tôi được dự án hỗ trợ 1 con bò để chăn nuôi. Đến nay, con bò này đã sinh sản được 1 con bê con khỏe mạnh, tôi rất cảm ơn Đảng, Nhà nước và Mặt trận đã giúp đỡ để gia đình tôi sớm thoát nghèo.

Việc triển khai thực

hiện dự án “*Nhân rộng mô hình phát triển chăn nuôi bò cái sinh sản thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững*” một cách tích cực, đúng tiêu chí, đối tượng thụ hưởng đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và nhân dân xã Mường Và, dự án đã tạo được niềm tin, tạo sức bật góp phần tăng

thu nhập, giảm bớt khó khăn cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo dần có cuộc sống ấm no, ổn định, từng bước tiến tới giảm nghèo bền vững theo đúng mục tiêu của dự án. Đồng thời phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trong việc theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự án trên địa bàn xã./.



CHỈ ĐẠO BIÊN SOẠN

Đ/c: VI ĐỨC THỌ

Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy
Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Sơn La

CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN

Đ/c: VI ĐỨC THỌ

Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy
Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Sơn La

BAN BIÊN TẬP

**BAN PHÒNG TRÀO
UBMTTQ VIỆT NAM TỈNH SƠN LA**

Ảnh bìa 1:

Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La dự Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV.

In 3.500 cuốn khổ 19x27cm. Chế bản tại Công ty TNHH Một thành viên Phước Thiện Sơn La. Địa chỉ Tổ 8, đường Nguyễn Văn Linh, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La. Giấy phép xuất bản số: 01/GP-XBBT - Do Sở TTTT tỉnh Sơn La cấp ngày 20 tháng 01 năm 2020. In xong và nộp lưu chiểu tháng 7 năm 2020. **Xuất bản 3 tháng/số**

MỤC LỤC

1. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La: Tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV. 1
2. Phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. 4
3. Đại hội chi bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. 7
4. Một số kết quả nổi bật trong phong trào thi đua yêu nước trong công tác Mặt trận giai đoạn (2015 – 2020). 9
5. Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Sơn La làm tốt công tác tham mưu, phối hợp thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. 14
6. Hội nông dân Thành phố với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 19
7. Người Bí thư Đảng ủy năng động, sáng tạo. 21
8. Xã Mường Và triển khai thực hiện dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2019. 24